



ชื่อหน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐบาลหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โดยการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้นงานวิจัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนารูปแบบการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อนำผลการวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน</p>						
<p>การพัฒนางานวิจัย วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อกำหนดทิศทาง กรอบการวิจัย และขอบเขตของการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาเร่งด่วน สำคัญของประเทศไทย</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมนักวิชาการกรมนโยบายในการสร้างและพัฒนางานวิจัยผลิตนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาที่เร่งด่วน สำคัญและจำเป็นของประเทศ</p> <p>3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์</p> <p>4. เพื่อกำกับติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการดำเนินงานของ แผนงานและโครงการวิจัยกรมนโยบายให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ</p>	<p>โครงการวิจัยที่ได้รับ งบประมาณผ่านระบบ NRRIIS ได้ถูกกำกับติดตาม และประเมินผลการบริหาร จัดการดำเนินงานของ แผนงานและโครงการวิจัย กรมนโยบาย</p>	<p>โครงการวิจัยที่ได้รับ งบประมาณในระบบ NRRIIS ปรับกิจกรรมให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ และ โครงการวิจัยขยาย ระยะเวลาดำเนินการ บางกิจกรรมที่จำเป็น เพื่อเกิดผลผลิตตามคำ รับรองการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของการอนุมัติ งบประมาณด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม</p>	<p>๑. ประชุมกำกับและติดตามผลการ ดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย โครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณจาก กองทุน ววน.</p> <p>๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อวาง แผนการขับเคลื่อนแนวทางการ บริหารงานวิจัยทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค</p> <p>๓. จัดทำแผนบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มี ความรู้ความสามารถในการทำวิจัย ที่สอดคล้องกับภารกิจ ความ ต้องการของภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย</p>	<p>สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ, สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม, กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, กองกฎหมาย, ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>ดำเนินการ เสร็จสิ้น วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</p>	<p>๑. มีการกำกับ ติดตามและ ประเมินผล ผ่าน หนังสือราชการ</p> <p>๒. นิเทศเสริมพลัง กำกับ ติดตาม และประเมินผล</p> <p>๓. ติดตามผ่าน คณะกรรมการ พัฒนาวิชาการ</p> <p>สรุปผลการ ประเมิน ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยความเสี่ยง ดังกล่าวได้ ดำเนินการปรับปรุง ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น
<p>การบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม แผนการปฏิบัติงานและบรรลุ เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของ กรมอนามัยและตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลา</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาร เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้ วางแผนและได้รับการจัดสรรถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีการรายงานผลการ เบิกจ่ายในระบบ DOC</p> <p>๒. รายงานผลการเบิกจ่ายในการ ประชุมสำนักทุกเดือน</p> <p>๓. ติดตามการตอบรับเข้าร่วม ประชุม/กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามแผนและเป้าหมายที่ กำหนดบางกลุ่มงาน</p>	<p>๑. รายงานผลการเบิกจ่ายใน การประชุมสำนักทุกเดือน</p> <p>๒. ทุกกลุ่มงานปรับแผนงาน/ โครงการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย</p> <p>๓. ติดตามการตอบรับเข้าร่วม ประชุม/กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๔. การวางแผนจัดประชุมให้ เป็นไปตามรอบของปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเหลือ ปีงบประมาณ</p>	<p>ทุกกลุ่มงาน สำนักคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ</p>	<p></p> <p>ดำเนินการ เสร็จสิ้น วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕</p>	<p>๑. ประชุมเร่งรัด การใช้จ่าย งบประมาณในการ ประชุมสำนักทุก เดือน</p> <p>๒. ปรับแผนการ ดำเนินงานเพื่อใช้ งบประมาณให้ได้ ตามเป้า</p> <p>สรุปผลการ ประเมิน ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยความเสี่ยง ดังกล่าวได้ ดำเนินการปรับปรุง ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว</p>

Samet Sirinon

ศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ)
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ